



## เมนูข้อมูล

นายดาต้า

# 'จ่านำข้าว' พาฟัง

**ก**ารรับจ่านำข้าวกำลังเป็นปัญหาหนักของรัฐบาลภายใต้การนำของ "น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร"

จากที่ถูกฝ่ายค้านตั้งป้อมถล่มมาตั้งแต่เริ่มต้น เพราะพรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นในนโยบายประกันราคาข้าวมากกว่า และเมื่อรัฐบาลเพิ่มราคารับจ่านำข้าวเป็นตันละ 15,000 บาทต่อตัน ยิ่งทำให้ฝ่ายค้านเห็นจุดอ่อนใหญ่ในเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนที่เกิดจากไม่ว่าใครก็ตามที่เคยเข้ามาบริหารประเทศ ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่า "ข้าว" ซึ่งเคยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานของประเทศ ย่อมต้องมีโครงการช่วยเหลือประโยชน์เกี่ยวพันอยู่กว้างขวาง และค่อนข้างมีอิทธิพลสูง เนื่องจากอยู่มาอย่างยาวนาน

การประกันราคาเป็นเพียงไปจ่ายส่วนเพิ่มให้จากที่พ่อค้าขายจ่าย

แต่การรับจ่านำข้าวเท่ากับไปซื้อข้าวจากชาวนาแข่งกับพ่อค้าเหล่านี้

เมื่อกลไกตลาดทั้งหมดอยู่ในมือพ่อค้าข้าวที่รัฐบาลรับจ่านำไว้จึงไม่มีช่องทางที่จะขาย นอกจากให้ผลประโยชน์กับพ่อค้าเหล่านี้

นี่คือจุดอ่อนที่ฝ่ายค้านคาดเดาได้ไม่ยากว่าหากรัฐบาลรับจ่านำข้าวด้วยราคาสูงขนาดนั้นยากที่จะไม่ขาดทุนมหาศาล ที่สุดแล้วต้องกลับไปพึ่งกลไกเอกชน

ยิ่งมีความพยายามจะสร้างกลุ่มผู้ส่งออกรายใหม่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แทนรายเก่า แต่ด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างทำให้ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ แถมจะเกิดปัญหาการปิดโปงความไม่ชอบมาพากลได้ง่าย

และที่สุดเป็นไปอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์คาดเดาไว้ไม่ผิด

โครงการรับจ่านำข้าวจึงถูกถล่มและ กลายเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลชุดนี้

**ท**ั้งจากรัฐบาลถูกถล่มหนัก กรุงเทพโพลล์ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ 60 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 30 แห่ง ว่าหากคะแนนเต็ม 10 รัฐมนตรีแต่ละคนจะได้คะแนนเท่าไร

ปรากฏว่าสอบตกกันคราวนี้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ 3.66 คะแนน รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กิตติรัตน์ วัณ ระนอง ได้ 3.88 คะแนน ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บุญทรง เตริยาภิรมย์ ได้น้อยที่สุดเพียง 2.50 คะแนน

หันมาดูสวนดุสิตโพลล์ที่สำรวจเรื่อง "ความเชื่อมั่นรัฐบาล" ในคำถามที่ว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลลดลง ประชาชนร้อยละ 47.52 บอกว่า เป็นกรณีโครงการรับจ่านำข้าว ทั้งห่างอันดับสองคือไม่สามารถแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูงที่ประชาชนร้อยละ 18.48 เท่านั้นที่รู้สึกทำให้เชื่อมั่นในรัฐบาลลดลง

และต่อย้ำอีกทีในคำถามที่ว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในฝ่ายค้านเพิ่มขึ้น ร้อยละ 42.0 ตอบว่าการตรวจสอบทุจริตโครงการรับจ่านำข้าว

ในสภาพเช่นนี้แม้ว่าการสำรวจของเอแบคโพลล์ในเรื่อง "ความรับผิดชอบต่อโครงการรับจ่านำข้าว" ซึ่งแม้ประชาชนร้อยละ 72.1 จะเชื่อว่า

รัฐบาลกำลังขาดทุนจากโครงการนี้ แต่เมื่อถามถึงความเชื่อที่มีต่อรัฐบาลจากการขาดทุนในโครงการ ที่บอกว่ามีผลน้อย หรือไม่มีผลเลย จะมากกว่าคือร้อยละ 54.3 ขณะที่ผู้ที่ตอบว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุดมีร้อยละ 45.7

แต่ภาพรวมเท่ากับรัฐบาลตกอยู่ในสภาพตั้งรับอยู่ดี

แถมเป็นการตั้งรับที่มองไม่เห็นว่าจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร

**ข**ณะที่ฝ่ายค้านยังรุกหนัก และสามารถทำแต้มได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากรัฐบาลปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าไม่สามารถจัดการกับกระบวนการค้าข้าวที่มีอิทธิพลต่อตลาดค่อนข้างสูงนี้ได้

แถมเป็นกลไกที่ยื่นอยู่ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เสียมากกว่า

ไม่มีพ่อค้าคนไหนที่จะเห็นดีเห็นงามไปกับโครงการรับจ่านำที่รัฐบาลเข้ามาสร้างกลไกซื้อข้าวแข่งกับพ่อค้า

เมื่อรัฐบาลยังไม่มีความพร้อมที่จะสร้างกลไกใหม่เข้าไปเจาะตลาดที่พ่อค้าเดิมมีอิทธิพลอยู่

ความล้มเหลวเป็นเรื่องหนึ่งไม่พ่น และเรื่องนั้นที่จะต้องเป็นเหยื่อรายแรกคือ

"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์"

ซึ่งถึงวันนี้ดูจะมีการสรุปไปแล้วว่า หากไม่ปรับ "บุญทรง เตริยาภิรมย์" ออกไป เพื่อตั้งหลักรับมือกันใหม่

**บางทีอาจจะลากรัฐบาลพังไปทั้งขบวน ●**